

## Chiến lược Đánh giá: Thể hiện mức độ Hiểu và Kỹ năng

### Diễn đạt có tính nghệ thuật: Phiếu tự đánh giá áp phích

#### Mẫu phiếu tự đánh giá sản phẩm trình độ trung cấp

Một bản đã chỉnh sửa của phiếu tự đánh giá này có thể tìm thấy trong Thư viện Đánh giá, trong công cụ *Đánh giá Dự án*.

	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Nội dung</b>	<p>Tờ áp phích thể hiện được sự hiểu biết sâu sắc các khái niệm có liên quan.</p> <p>Tờ áp phích có mục đích và chuyển tải nội dung quan trọng và thú vị của chủ đề.</p> <p>Nội dung và mục đích của tờ áp phích gây ngạc nhiên, nguyên bản và đầy ý nghĩa.</p>	<p>Tờ áp phích thể hiện được sự hiểu các khái niệm chủ yếu.</p> <p>Áp phích có mục đích và chuyển tải nội dung của chủ đề.</p> <p>Nội dung và mục đích của tờ áp phích có ý nghĩa.</p>	<p>Tờ áp phích thể hiện có các lỗ hổng trong hiểu các khái niệm.</p> <p>Tờ áp phích cố gắng phản ánh mục đích và nội dung quan trọng của chủ đề, nhưng nội dung đó còn nông và thể hiện được ít ý nghĩa của chủ đề, mục đích còn mơ hồ và khó hiểu.</p> <p>Nội dung và mục đích của tờ áp phích có thể đoán được.</p>	<p>Tờ áp phích thể hiện lỗ hổng lớn trong hiểu khái niệm.</p> <p>Tờ áp phích không phản ánh nội dung hoặc mục đích liên quan đến chủ đề.</p> <p>Nội dung và mục đích của tờ áp phích khó hiểu.</p>
<b>Các hình ảnh</b>	<p>Các hình ảnh có liên quan đến nội dung và bổ sung thêm nghĩa cho ý nghĩa tổng thể của tờ áp phích.</p>	<p>Các hình ảnh có liên quan đến nội dung của tờ áp phích.</p>	<p>Chỉ có một số hình ảnh có liên quan đến nội dung của tờ áp phích.</p>	<p>Rất ít hình ảnh có liên quan đến nội dung của tờ áp phích hoặc tờ áp phích không có hình ảnh nào.</p>

<p><b>Thiết kế</b></p>	<p>Tôi sử dụng các đường nét, hình khối, bố cục và màu sắc một cách sáng tạo và hiệu quả để tạo cho áp phích hấp dẫn, thú vị và có ý nghĩa.</p> <p>Các hình ảnh có liên quan đến nội dung và làm tăng thêm nghĩa của ý nghĩa tổng thể của tờ áp phích.</p> <p>Tờ áp phích cân đối và tất cả các yếu tố làm phù hợp với nhau tạo sự nổi bật của thông điệp.</p>	<p>Tôi sử dụng các đường nét, hình khối, bố cục và màu sắc một cách hiệu quả để tạo cho áp phích hấp dẫn, thú vị và đẹp.</p> <p>Các hình ảnh có liên quan đến nội dung của tờ áp phích.</p> <p>Tờ áp phích khá cân đối và hầu hết các yếu tố làm phù hợp với nhau.</p>	<p>Tôi sử dụng các đường nét, hình khối, bố cục và màu sắc một cách có thể đoán được, và tờ áp phích không hấp dẫn sự chú ý của người xem.</p> <p>Chỉ một vài hình ảnh có liên quan đến nội dung của tờ áp phích.</p> <p>Tờ áp phích hơi không cân đối một chút và một số yếu tố làm giảm giá trị tổng thể của thông điệp.</p>	<p>Tôi sử dụng các đường nét, hình khối, bố cục và màu sắc một cách không cần thận và luộm thuộm, và tờ áp phích không hấp dẫn, lôi cuốn.</p> <p>Ít hình ảnh có liên quan đến toàn bộ tờ áp phích hoặc tờ áp phích không có hình ảnh nào.</p> <p>Tờ áp phích không cân đối và các yếu tố không phù hợp với nhau để thể hiện thống nhất một thông điệp.</p>
<p><b>Tính sáng tạo</b></p>	<p>Tờ áp phích sử dụng kênh chữ, đồ họa và thiết kế độc đáo, gây bất ngờ và hợp lí để thể hiện ý nghĩa.</p>	<p>Tờ áp phích sử dụng kênh chữ, đồ họa và thiết kế độc đáo, và hợp lí.</p>	<p>Tờ áp phích sử dụng kênh chữ, đồ họa và thiết kế độc đáo, nhưng không thật sự hấp dẫn hoặc tờ áp phích nói chung có thể đoán được thông qua hình thức trình bày.</p>	<p>Các yếu tố khác thường có trong tờ áp phích không phù hợp hoặc không hiệu quả hoặc không có sự cố gắng tạo ra các yếu tố lạ trong tờ áp phích.</p>

<p><b>Các lỗi thường</b></p>	<p>Tờ áp phích không có sai sót về chính tả, ngữ pháp hay đánh máy.</p> <p>Áp phích có hiệu quả lôi cuốn làm cho trở nên thú vị và ý nghĩa hơn</p>	<p>Tờ áp phích có rất ít sai sót về chính tả, ngữ pháp hay đánh máy và không làm người đọc sao nhãng đi ý nghĩa của áp phích.</p>	<p>Tờ áp phích có một số sai sót về chính tả, ngữ pháp và gây rối nghĩa của áp phích.</p>	<p>Tờ áp phích có rất nhiều lỗi viết thông thường và làm mất đi ý nghĩa của tờ áp phích</p>
------------------------------	--	---	---	---